

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.27 บาท แนวโน้มอ่อนค่าต่อ กรอบ 33.20-33.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.27 บาท อ่อนค่าลงจากระดับปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อน 33.18 บาท แนวโน้มวันนี้ยังอ่อนค่าต่อเนื่อง เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าและทองเที่ยวชะลอที่อาจเป็นปัจจัยชั่วคราว แต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังไม่เปลี่ยน คาดกรอบระหว่างวัน 33.20 - 33.50 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้เปิดที่ระดับ 33.27 บาทวันนี้ยังอยู่ที่ทิศทางอ่อนค่า จากดอลลาร์แข็งค่า รวมถึงตลาดกังวลปัจจัยชั่วคราวจากผลกระทบทองเที่ยวหลังนักท่องเที่ยวจีนมาไทยลดลง อย่างไรก็ตามการลดลงของไทยยังสอดคล้องกับข้อมูลนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงใน 5 ประเทศสำคัญที่คนจีนนิยมไป คือ ไทย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ยังต้องรอข้อมูลในช่วง Golden week อีกครั้ง

นอกจากนี้ ตลาดยังกังวลผลกระทบ trade war ที่ล่าสุดมีข่าวว่าสหรัฐอาจปรับขึ้นภาษีนำเข้ารอบใหม่จากจีนอีก 2.5 แสนล้านดอลลาร์ จากที่ทำไปแล้ว 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้สินค้าจีนเกือบทุกชนิดถูกเก็บภาษีเพิ่ม ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงย่อมส่งผลกระทบมากขึ้น รวมถึงกระทบส่งออกของไทยด้วย

แต่เท่าที่ติดตามดูค่าเงินหยวนไม่ได้อ่อนค่าลงรุนแรง เนื่องจากจีนเองก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง อาทิ การลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรป 50% ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไม่มากนัก บวกกับ Fund Flows ยังไม่ไหลออก และบางส่วนยังไหลเข้าตลาดบอนด์

*ภาวะเช่นนี้น่าจะทำให้เงินบาทระยะสั้นอยู่ในทิศทางอ่อนค่าลง แต่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยไม่ได้เปลี่ยน โดยสิ้นปีเรายังมองเป้าหมายเงินบาทที่ 33 บาท แต่อาจหลุดระดับนี้ได้หากสหรัฐปรับขึ้นภาษีเงินรอบใหม่กับจีน คาดกรอบวันนี้ 33.20 - 33.50 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.63 จากวานนี้ 96.47

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,319.59 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,235.58 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.136 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้